



interinfodiv@gmail.com

เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐจีน

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หวั่นเข้าพบสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์

๒. สหรัฐอเมริกา

- รัฐมนตรีระหว่างประเทศสหรัฐฯ และจีน เห็นพ้องเดินทางเจรจาจากกันต่อไป

๓. สหรัฐอเมริกา

- Blinken เดินทางออกจากจีน โดยไม่บรรลุข้อตกลงในการฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหาร

๔. สาธารณรัฐเอสโตเนีย

- เอสโตเนียเป็นประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตประเทศแรกที่ออกกฎหมายรับรองให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเข้าพบสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรป
ในกรุงบรัสเซลส์ (สำนักข่าว NHK WORLD-JAPAN : ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖)

Joseph Wu รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของเบลเยียมเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐสภายุโรป (European Parliament)

Nicola Beer รองประธานรัฐสภายุโรป เปิดเผยมารมาเยือนของ Joseph Wu ผ่านทางบัญชี
Twitter ของเธอเมื่อวันศุกร์

เธอกล่าวว่า “ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเชื่อถือได้ของสหภาพยุโรป
อีกทั้งยังเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาชาติไทย” เธอเสริมอีกว่า สหภาพยุโรปและไต้หวันเห็นพ้อง
ที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนระหว่างกันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และพลเรือน

สมาชิกรัฐสภาอีกคนหนึ่ง ได้ทวิตว่า การปกป้องประชาธิปไตยของไต้หวัน มีความสำคัญเท่าๆกับ
การปกป้องประชาธิปไตยของยูเครน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศ Joseph Wu ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม
ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในสาธารณรัฐเช็ก โดยมีประธานาธิบดี Peter Pavel เข้าร่วมด้วย

เหตุการณ์นี้เป็นที่น่าจับตาเนื่องจากผู้นำในประเทศได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ผิดปกติ
โดยให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันโดยที่ประเทศไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน

รัฐมนตรีไต้หวันคนอื่น ๆ เดินทางไปยุโรปในสัปดาห์นี้ โดย Audrey Tang รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัล ได้เดินทางเยือนอังกฤษ และ Wang Mei-hua รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอยู่ใน
ระหว่างการเยือนฝรั่งเศส ซึ่งรัฐมนตรีไต้หวันอาจมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศยุโรปเหล่านี้
ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี Li Qiang ของจีนจะเดินทางเยือนเยอรมนี และฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ ๒๕ นี้

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230617_13/

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และจีน เห็นพ้องเดินทางเจรจาต่อไป
(สำนักข่าว NHK WORLD-JAPAN : ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖)

Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และ Qin Gang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยันว่าพวกเขาจะคงไว้ซึ่งการเจรจาในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองถดถอยลง โดยทั้งสองพบกันที่ปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ทั้งนี้ Blinken เป็นสมาชิกคนแรกในคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดี Joe Biden ที่เดินทางมาเยือนจีน

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ แถลงว่า ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์ในระหว่างการประชุมตลอดเจ็ดชั่วโมงครึ่ง รวมถึงการรับประทานอาหารค่ำด้วย ทั้งสองตกลงที่จะหารือกันต่อไป และ Qin ตอบรับคำเชิญของ Blinken ให้ไปเยือนวอชิงตันในเวลาที่เหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่าย

เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า การเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก แต่เจ้าหน้าที่อาวุโสไม่ได้ให้รายละเอียดของการเจรจา

กระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า Qin ชี้ให้เห็นว่า ไต้หวันเป็นประเด็นปัญหาหลักของผลประโยชน์ของจีน และเป็นเรื่องที่เปราะบางมากที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีน และสหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า Blinken มีกำหนดพบกับ Wang Yi นักการทูตระดับสูงของจีนในวันจันทร์ ความสนใจมุ่งเน้นไปที่ว่าเขาจะได้พบกับ Xi Jinping ประธานาธิบดีจีนหรือไม่

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230619_03/

๓. Blinken เดินทางออกจากจีน โดยไม่บรรลุข้อตกลงในการฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหาร (สำนักข่าว NHK WORLD-JAPAN : ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)

Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางออกจากจีนแล้ว หลังพบปะกับผู้นำระดับสูงของประเทศในระหว่างการเจรจาหลายเรื่อง สหรัฐฯ และจีนยืนยันว่า ทั้งสองประเทศจะคงไว้ซึ่งการเจรจาต่อไป แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการกลับมาฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหารระหว่างสองประเทศ

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นการปิดฉากการเยือนจีนเป็นเวลาสองวันของ Blinken ซึ่งในระหว่างนั้น Blinken ได้พบปะกับผู้นำระดับสูงของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย Qin Gang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน Wang Yi นักการทูตระดับสูง และ Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน โดย Blinken เป็นรัฐมนตรีคนแรกในคณะรัฐบาลของประธานาธิบดี Joe Biden ที่เดินทางเยือนประเทศจีน

Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน บอกกับ Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่า หวังว่าจะเห็นความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่แน่นแฟ้น และมั่นคง อีกทั้งตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศจีน ประธานาธิบดี Xi Jinping ยังเน้นย้ำว่า จีนเชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถเอาชนะความยากลำบาก และหาแนวทางที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน

ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว Blinken ยอมรับว่า มีหลายประเด็นที่สหรัฐฯ และจีน เห็นไม่ตรงกันอย่างยิ่ง แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Blinken เน้นย้ำว่า ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในระหว่างการเยือนจีนของ Blinken ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะคงไว้ซึ่งการเจรจา และตกลงที่จะจัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ไปเยือนวอชิงตันในเวลาที่เหมาะสม

ในเรื่องของข้อเสนอในการฟื้นฟูช่องทางการสื่อสารทางทหารของทั้งสองประเทศ Blinken กล่าวว่า จีนไม่เห็นด้วยกับการผลักดันในข้อเสนอนี้ ซึ่งสหรัฐฯ เองก็เห็นว่า เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจ

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230620_04/

๔. เอสโตเนีย เป็นประเทศอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตประเทศแรกที่ออกกฎหมายรับรองให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย (สำนักข่าว CNN : ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐสภาเอสโตเนียได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายรับรองการแต่งงานเพศเดียวกัน ทำให้เอสโตเนียกลายเป็นประเทศจากอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียตประเทศแรก ที่เห็นชอบในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ใหญ่จะสามารถแต่งงานกันได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม จากแถลงการณ์ ภายหลังจากรัฐสภาได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายครอบครัว ทั้งนี้กฎหมายฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

การแก้ไขกฎหมายครอบครัวยังคงครอบคลุมไปถึงการรับรองกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ซึ่งในประเทศเอสโตเนียคู่สมรสเท่านั้นที่สามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม แม้ว่าจะเป็นเกย์ เลสเบียน หรือไบเซ็กชวล ก็สามารถยื่นคำร้องขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้

Kaja Kallas นายกรัฐมนตรีเอสโตเนียกล่าว “ทุกคนควรมีสติแต่งงานกับคนที่รัก” และด้วยการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เอสโตเนียกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เช่นเดียวกับประเทศประชาธิปไตยอื่น ๆ ในโลก ที่รับรองการแต่งงานของเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย

“การตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้พรากอะไรไปจากใคร แต่เป็นการตัดสินใจที่จะนำมาซึ่งสิ่งสำคัญให้กับคนจำนวนมาก เธอกล่าวต่อว่า “การตัดสินใจในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าสังคมของเราให้ความใส่ใจและเคารพซึ่งกันและกัน ฉันภูมิใจในประเทศเอสโตเนีย”

ในเอสโตเนีย นับตั้งแต่กฎหมายคู่ชีวิตมีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๕๙ ทำให้การมีความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย

จากการสำรวจโดยศูนย์สิทธิมนุษยชนเอสโตเนียในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ พบว่า ร้อยละ ๕๓ ของชาวเอสโตเนียสนับสนุนให้คู่รักเพศเดียวกันควรมีสติที่จะแต่งงานกันได้ ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจในปี ๒๕๕๕ ซึ่งในขณะนั้น ร้อยละ ๖๐ ของผู้ตอบแบบสำรวจต่อต้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

Signe Riisalo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุ้มครองสังคมของเอสโตเนียกล่าวว่า “ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความอดทนรอของกลุ่ม LGBT+ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหวังว่า เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มคนที่ต่อต้านการแต่งงานเพศเดียวกัน จะเห็นว่า เราไม่ได้สูญเสียอะไรจากกฎหมายฉบับนี้ แต่เราทุกคนจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มากกว่า” Riisalo กล่าวเสริมอีกว่า “รู้สึกยินดีที่ได้มีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว อันเป็นการมองการณ์ไกลและใส่ใจทุกคนในประเทศมากขึ้น”

ที่มา : <https://edition.cnn.com/2023/06/20/europe/estonia-same-sex-marriage-legal-intl/index.html>

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโปกู่
นักศึกษาฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖